

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Số 306-KH/ĐU

## KẾ HOẠCH

“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 11/10/2021 thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01, Kế hoạch số 36).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK. Đảng ủy trường Đại học Sư phạm TĐTT Hà Nội xây dựng kế hoạch toàn khóa như sau:

### 1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐU trường Đại học Sư phạm TĐTT Hà Nội.

\* Đối với việc học tập, quán triệt các chuyên đề

- Thời gian học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa (theo Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK, ngày 01/9/2021 của Đảng ủy Khối). Các chuyên đề hàng năm (do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành) hoàn thành trong quý I theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối; các chi bộ đảng trực thuộc tổ chức ½ ngày, khuyến khích hình thức trực tuyến.

1.2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ

- Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01, Kế hoạch số 36 và Chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi bộ. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Hàng năm, mỗi chi bộ



và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

### *1.3. Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể*

Căn cứ chuyên đề toàn khóa và hàng năm, các chi bộ đảng trực thuộc đảng bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khóa và hàng năm, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và các Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đảng bộ Thành phố khóa XVII, 10 chương trình công tác của Thành phố (khóa XVII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (khóa III), nhất là Chương trình số 01 về “*Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025*”; Chương trình số 10 của Thành ủy về “*Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025*” và gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ III, các Đề án của Đảng ủy Khối. Gắn việc thực hiện với tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra. Đồng thời, bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Mỗi năm lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bàn biện pháp để khắc phục, xử lý dứt điểm.

#### ***Thời gian hoàn thành:***

- Trong quý IV/2021: Xây dựng kế hoạch toàn khóa.
- Tháng 12 hàng năm: Xây dựng kế hoạch của năm sau.

### *1.4. Xây dựng kế hoạch của cá nhân từng năm*

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Bí thư đảng ủy, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng người đứng đầu chi bộ xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Cuối năm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ hướng dẫn cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm báo cáo kết quả với

đảng ủy hoặc chi bộ, đơn vị nơi công tác đồng thời bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

## **2. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Các chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ trường, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị chức năng Phòng, Khoa, trung tâm, viện chi đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên. Nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, thực hiện "nói đi đôi với làm". Cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên thực hiện trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Ban thường vụ đảng ủy, BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, các ban chỉ ủy, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị chức năng cần rà soát, bổ sung nội dung các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương: mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm theo Hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

## **3. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh**

### **3.1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền**

- Văn phòng Đảng ủy, Phòng TCCB&TT, các tổ chức đoàn thể và các

chi bộ đảng trực thuộc đảng bộ trường, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử nhà trường, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường. Xây dựng các cụm thông tin, cô đọng, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu trung tâm nhà trường; tập trung tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến, gương “*người tốt, việc tốt*” trong học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục. Trong công tác tuyên truyền cần chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

### *3.2. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc*

- Các chi bộ lãnh đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu các gương tiêu biểu thật sự xuất sắc để tham gia triển lãm thường niên “*Những tấm gương bình dị mà cao quý*” vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5 hàng năm và Chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi “*Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng*” theo kế hoạch của Trung ương và Thành phố.

## **4. Công tác sơ kết, đánh giá kết quả hàng năm, tổng kết toàn khóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

### *1.1. Về sơ kết, đánh giá kết quả hàng năm*

- Các chi bộ đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả về văn phòng Đảng ủy; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện của từng năm. Các tổ chức Đảng trực thuộc báo cáo việc sơ kết và đánh giá kết quả hàng năm với Ban Thường vụ Đảng ủy trường (*qua văn phòng đảng ủy để tổng hợp*) báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Đảng bộ trường tổ chức hội nghị sơ kết vào dịp tháng 5 hàng năm hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của nhà trường; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01, Kế hoạch số 36 vào quý II năm 2023; tổng kết 10

năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 5 năm thực hiện Kết luận số 01, Kế hoạch số 36 vào quý IV năm 2025, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

#### 4.2. Về tổng kết toàn khóa

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sẽ có hướng dẫn riêng về công tác tổng kết toàn khóa theo hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội.

#### 5. Về kinh phí và tổ chức thực hiện

Thực hiện theo Thông tư số 97/2018/TT-BTC, ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, kế hoạch của Đảng ủy trường các chi bộ đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, kế hoạch số 489-KH/ĐU, ngày 29/12/2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề nảy sinh cần bổ sung, hoàn thiện, đề nghị các chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị chức năng phản ánh kịp thời về văn phòng Đảng ủy, để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường./.

#### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo ĐUK: (để b/c)
- BTVĐUT;
- Các tổ chức đoàn ( để thực hiện);
- Các chi bộ (để thực hiện);
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ



Nguyễn Duy Quyết